

## สพฐ.มอบของขวัญปีใหม่ คัดครูสู່ห้องเรียน ให้เขตพื้นที่จัดอบรมครูเฉพาะวันหยุด!

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือที่ ศธ 04216/ว1054 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึง ผอ.เขตพื้นที่ทุกเขต มีสาระสำคัญคือ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยการคัดครูสู່ห้องเรียน เพื่อให้ครูได้สอนเต็มเวลา จึงมีแนวทางให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมพัฒนาครูเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการและช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้น



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ ๑๑๐๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชนในปี ๒๕๕๙ ในโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน โดยมุ่งหวังให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ ในส่วนของนักเรียนได้เรียนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดสรรอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง พัฒนาครูด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดอบรมครูในวันหยุดและประเมินครูตามสภาพจริง นั้น

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการคืนครูสู่ห้องเรียนเป็นนโยบายที่ดี ที่จะคืนความสุขให้กับทุกคน ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา เต็มหลักสูตร นักเรียนสามารถเรียนรู้เต็มเวลาและเต็มหลักสูตร สามารถส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขอความร่วมมือให้ดำเนินการพัฒนาในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ และช่วงปิดภาคเรียน หากใช้วันราชการขอให้เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)